

THÁI BÌNH QUYẾT LIỆT... (Tiếp theo trang 1)

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về phòng ngừa lây lan dịch Covid-19, tại các nhà tạm giam công an các huyện, thành phố và trại tạm giam, Công an tỉnh, các đơn vị đã triển khai đồng bộ công tác phòng, chống dịch. Trong đó, tạm dừng việc giải quyết cho thân nhân thăm gặp người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân; giám sát chặt chẽ các trường hợp cán bộ, chiến sĩ, người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân để kịp thời phát hiện những biểu hiện nhiễm dịch bệnh để có hướng cách ly, theo dõi, điều trị kịp thời. Thường xuyên thực hiện việc khử trùng, tẩy độc tại các buồng giam, khu lao động; xây dựng kịch bản về diễn biến của dịch, kế hoạch, biện pháp ứng phó và kiểm soát dịch bệnh. Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các biện pháp chủ động phòng bệnh cho cán bộ, chiến sĩ, người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân; tăng cường truyền thông giáo dục cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân có đủ kiến thức, hiểu biết về bệnh, phòng ngừa nhiễm bệnh, biện pháp xử lý khi có dấu hiệu bị cúm nhằm không gây hoang mang, lo lắng.

Đến thời điểm hiện tại, các nhà tạm giữ công an các huyện, thành phố và trại tạm giam, Công an tỉnh chưa phát hiện, tiếp nhận người bị tạm giam, tạm giữ và phạm nhân nào có biểu hiện nhiễm dịch Covid-19.

Để làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các nhà tạm giữ, trại tạm giam, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện giám giữ phạm nhân tiếp tục bổ sung trang thiết bị y tế và cơ sở thuốc bảo đảm yêu cầu phòng dịch; chuẩn bị khu vực cách ly và đồ dùng sinh hoạt cần thiết.

* Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công ty Điện lực Thái Bình đã chủ động thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường tại nơi làm việc, tổ chức phun thuốc khử trùng tại các trụ sở, tổ đội và trạm trung gian; mua hơn 3.000 khẩu trang y tế, khẩu trang vải và nước rửa tay sát khuẩn phát cho cán bộ, nhân viên; phát khẩu trang miễn phí và hướng dẫn khách hàng dùng dung dịch sát khuẩn tay đúng cách khi đến giao dịch.

Thời gian tới, Công ty tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch cho cán bộ, nhân viên; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

tỉnh có phương án phòng, chống dịch Covid-19; lãnh đạo các đơn vị thường xuyên nắm bắt tình hình sức khỏe của cán bộ, nhân viên để báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Công ty...

* Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện Tiên Hải đã tăng cường tuyên truyền nhân dân ra quân thực hiện vệ sinh môi trường nông thôn. Yêu cầu các địa phương phát động cán bộ, nhân dân tổng vệ sinh tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, các khu dân cư, nơi công cộng, đường làng, ngõ thôn; xây dựng nền nếp, ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường thường xuyên. Các hộ gia đình chủ động phân loại, thu gom rác thải, xử lý chất thải, nước thải sinh hoạt, chăn nuôi đúng quy định; khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm. Các hội, đoàn thể cần nâng cao ý thức của hội viên, đồng vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp tại địa phương. Ngoài 2.000kg hóa chất Trùng tâm Y tế huyện cấp phát, các địa phương cần khuyến cáo nhân dân sử dụng vôi bột, các hóa chất xử lý môi trường khác để tiêu diệt, khử trùng tại gia đình, khu dân cư bảo đảm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả.

* Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, huyện Đông Hưng đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu, chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống cho bản thân, gia đình và cộng đồng, nhằm ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn.

Thời gian qua, Trung tâm Y tế, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với Phòng Công Thương, Đài TTTT huyện thường xuyên tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động về tình hình dịch Covid-19, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch trên quốc lộ 10, đường 39, các trục đường chính của huyện, nơi đông người. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện, các trạm y tế thường xuyên cập nhật những khuyến cáo mới của ngành Y tế trên facebook, zalo. Biên tập, cấp phát hơn 100 đĩa tuyên truyền cho các địa phương phát nhiều lần trong ngày trên hệ thống truyền thanh. Huy động các nguồn xã hội hóa cấp phát 10.000 khẩu trang miễn phí cho người dân; cấp phát trên 75.000 tờ rơi, poster, 610

băng rôn, áp phích, biển tường cho các cơ quan, đơn vị, địa phương treo, dán tại các tuyến đường chính, nơi công cộng... Các trạm y tế tổ chức 236 hội nghị truyền thông lồng ghép về phòng, chống dịch Covid-19, thu hút được gần 9.200 người tham dự, tuyên truyền tại hộ gia đình được 53.622 lượt; viết 324 tin, bài tuyên truyền phát trên hệ thống truyền thanh xã, thị trấn.

Thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương của huyện Đông Hưng tiếp tục đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, huy động các nguồn xã hội hóa để phát khẩu trang miễn phí cho nhân dân.

* Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện và tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người dân để phòng, chống dịch Covid-19.

Tại một số chợ, trung tâm thương mại và khu dân cư, đông đảo cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và cán bộ Trung tâm Y tế huyện đã phát 10.000 khẩu trang miễn phí, hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách và phát 3.000 tờ rơi tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Toàn bộ nguồn kinh phí do Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng vận động các doanh nghiệp tài trợ và trích một phần từ quỹ hội.

* Tại xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ), Tỉnh đoàn, Huyện đoàn Quỳnh Phụ và Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Hội phối hợp với VNPT Quỳnh Phụ và tổ chức ngày thi bảy tình nguyện.

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên đã phát miễn phí 1.000 khẩu trang, hướng dẫn rửa tay, đeo khẩu trang đúng cách, hướng dẫn khai báo thông tin y tế điện tử để phòng, chống dịch Covid-19. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực góp phần tuyên truyền, phổ biến cho người dân cách tự phòng, chống dịch, đồng thời hướng dẫn người dân cung cấp thông tin sức khỏe trung thực giúp công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chủ động.

Theo thông tin từ Tỉnh đoàn Thái Bình, các cơ sở đoàn, hội trên địa bàn toàn tỉnh đã thành lập các đội tình nguyện, đội phản ứng nhanh hướng dẫn người dân khai báo y tế tự nguyện, cán bộ, đoàn viên gương mẫu thực hiện khai báo y tế và thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trong tháng thanh niên gắn với tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN HƯNG HÀ
Tín chấp cho hội viên phụ nữ vay trên 354 tỷ đồng

Thực hiện phong trào thi đua "Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế", thời gian qua các cấp hội phụ nữ huyện Hưng Hà đã tín chấp trên 354 tỷ đồng giúp gần 10.000 hộ hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Ngoài ra, các

cấp hội còn xây dựng mới gần 60 mô hình "Làm theo lời Bác", vận động quyền góp được 60 triệu đồng và trên 2.300kg gạo tặng hội viên phụ nữ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội viên các cấp hội

cũng đã cho vay không lấy lãi 2,3 tỷ đồng cho trên 1.400 hội viên. Qua đó giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

MAI THỤ

ĐÔNG PHƯƠNG
Cơ bản hoàn thành 11/11 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao

Huyện Đông Hưng vừa tổ chức thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) nâng cao của xã Đông Phương.

Sau khi đạt chuẩn xã NTM năm 2014, xã Đông Phương luôn giữ vững và phát huy chất lượng các tiêu chí, xây dựng kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Địa phương đã tập trung mọi nguồn lực xây dựng và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, đa dạng ngành nghề, nâng cao đời sống nhân dân. Kết quả, xã đã huy động được gần 122 tỷ đồng xây dựng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ

thuật theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, trong đó nguồn xã hội hóa trên 42 tỷ đồng. Bê tông hóa 100% tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 40km, trên 9.700m đường nội đồng, xây mới 7/7 nhà văn hóa thôn... Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 của xã đạt 55 triệu đồng, tăng gấp 4 lần so với năm 2010.

Sau khi kiểm tra thực tế và đánh giá kết quả, đoàn thẩm tra thống nhất xã Đông Phương cơ bản hoàn thành 11/11 tiêu chí xã NTM nâng cao. Đoàn thẩm tra yêu cầu địa phương sớm hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định để huyện trình UBND tỉnh thẩm định.

TRUNG HIẾU

Cấp trên 1,1 tấn thuốc diệt chuột cho các xã

Để hỗ trợ chiến dịch diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ xuân 2020, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Hưng phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật huyện tiếp nhận và cấp phát trên 1,1 tấn thuốc diệt chuột cho các xã.

Hiện lúa xuân trên địa bàn huyện Đông Hưng đang trong giai đoạn đẻ nhánh, sinh trưởng,

phát triển tốt. Tuy nhiên, trên cánh đồng của một số địa phương có tình trạng chuột cắn phá nếu không có biện pháp diệt chuột kịp thời sẽ ảnh hưởng đến năng suất lúa. Vì thế, bên cạnh việc cấp phát thuốc diệt chuột của tỉnh hỗ trợ cho các xã, Trạm Bảo vệ thực vật huyện đã hướng dẫn các HTX DVNN tập trung đánh chuột tại các khu vực có

mật độ chuột cao như ven làng, ven đường, các khu đất hoang hóa, nghĩa trang, bờ mương... Sử dụng bảo hộ lao động khi tiếp xúc với thuốc, thời gian đánh bả vào chiều tối. Trong suốt chiến dịch diệt chuột phải thường xuyên kiểm tra và thu gom xác chuột chết để tiêu hủy theo quy định, bảo đảm xa nguồn nước, khu dân cư, an toàn tuyệt đối cho người và gia súc, gia cầm, bảo vệ môi trường.

THU HIỀN

Tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm từ những điểm giết mổ không an toàn

Mặc dù trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm tại xã Đông Lĩnh (Đông Hưng) nhưng qua quan sát tại một số chợ dân sinh, điểm buôn bán và giết mổ gia cầm nhỏ lẻ của người dân vẫn chưa được kiểm soát và có các biện pháp phòng, chống dịch. Điều này không chỉ gây mất vệ sinh môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, lây lan dịch cúm gia cầm, thậm chí có thể lây nhiễm cúm gia cầm sang người.

Tại chợ Hải sản (phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình) có gần 10 điểm bày bán và giết mổ gia cầm các loại. Các điểm này nằm rải rác khắp chợ, xen kẽ với những gian hàng bày bán quần áo, đồ khô và các loại thực phẩm khác. Gia cầm sau khi mua sẽ được thuê làm sạch tại chỗ. Hầu hết gia cầm được giết mổ trên nền đất, lòng, nội tạng vứt tràn lan, nước thải đổ trực tiếp xuống cống rãnh, thậm chí tràn ra cả đường đi chứ không thông qua hệ thống xử lý nào. Qua quan sát của chúng tôi, những người giết mổ gia cầm ở đây đa số không dùng dụng cụ bảo hộ lao động, không có biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm cũng như bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh. Khi được hỏi về nguồn gốc và việc gia cầm đã được cơ quan thú y thực hiện công tác kiểm dịch hay chưa thì bà Nguyễn Thị Lan, chủ một gian hàng bán và giết mổ gia cầm trong chợ cho biết: Thường lái mang gia cầm đến chợ để buôn cho chúng tôi và nói đã qua kiểm dịch, thấy gia cầm khỏe mạnh thì chúng tôi lấy để bán. Quá trình giết mổ cũng không tránh được việc chất thải chưa được xử lý



Gia cầm được bày bán, giết mổ tràn lan tại các chợ dân sinh. (Ảnh chụp tại chợ Đông Hòa, xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy).

triệt để thải ra môi trường. Cuối ngày chúng tôi thường thu gom lòng, chất thải từ gia cầm tập kết vào một chỗ để nhân viên môi trường đến thu gom.

Tình trạng gia cầm được bày bán và giết mổ chưa thông qua công tác kiểm dịch, kiểm soát của các cơ quan chức năng không chỉ diễn ra ở các chợ dân sinh mà còn tự phát tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Là hộ mua bán và giết mổ gia cầm với số lượng hàng trăm con mỗi ngày để cung cấp cho các chợ, nhà

hàng, hộ nhận đặt làm cỗ nên gia đình ông Trần Văn Doanh ở thôn Nam Hưng (xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình) thái ra môi trường khối lượng chất thải, nước thải không nhỏ. Điều đáng nói ở đây là toàn bộ nước thải sau khi giết mổ và làm sạch gia cầm đều chảy xuống cống song cạnh nhà gây mất vệ sinh. Việc buôn bán và giết mổ gia cầm nhỏ lẻ xuất phát từ các nhà dân là một trong những nguyên nhân lây lan dịch bệnh, chưa kể số gia cầm đã làm sạch mang đi tiêu thụ ở các

nơi chưa qua kiểm soát, không bảo đảm an toàn về sinh thực phẩm. Cũng tại chợ Đông Hòa (xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy), gia cầm được bày bán tràn lan. Người dân cho biết đây là số gia cầm họ nuôi được và tự mang ra chợ bán chứ không mua từ thương lái nên ít có khả năng bị dịch bệnh. Tuy nhiên, không thể khẳng định được trong số gia cầm được bày bán tại đây có tiềm ẩn mầm bệnh hay không, trong khi mọi người đều vô tư mua bán, trò chuyện

MINH QUÂN

KỶ NIỆM 52 NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

Đại liên có nhiệm vụ sẵn sàng cơ động bắn máy bay Mỹ tấn công hỏa lực vào địa bàn, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng của huyện; đồng thời là lực lượng dự bị bổ sung vào quân đội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Sau gần 3 tháng thành lập, đêm ngày 16/3/1968, đơn vị dân quân tập trung huyện Kiến Xương đã phối hợp hiệp đồng bắn rơi 1 máy bay Mỹ ngoài biển huyện Tiên Hải. Phát huy truyền thống ra quân đánh thắng trận đầu, ngày 12/9/1972, đơn vị dân quân tập trung huyện Kiến Xương tiếp tục lập công lần 2 bắn rơi máy bay của đế quốc Mỹ, cùng quân và dân xã Trà Giang bắt sống giặc lái, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của đơn vị và quê hương Kiến Xương.

TIỀN HẢI...

(Tiếp theo trang 1)

Để bảo đảm 10.000ha lúa xuân phát triển tốt, Tiền Hải tích cực tuyên truyền đến nông dân thường xuyên thăm đồng, tổ chức chăm sóc lúa giai đoạn đầu bảo đảm lúa đẻ nhánh khỏe; chủ động đánh bắt chuột, bắt ốc bươu vàng... Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường cán bộ bám sát địa bàn, theo dõi tình hình sinh trưởng của lúa, hướng dẫn nông dân bón phân tập trung, bảo đảm bón đúng, đủ về số lượng cũng như tỷ lệ các loại phân bón, phù hợp với từng thời kỳ sinh trưởng, phát triển, tạo điều kiện cho cây lúa khỏe, chống chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh. Yêu cầu Xi nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện chủ động bảo đảm nguồn nước tưới các xứ đồng. Chỉ đạo các HTX chuẩn bị đầy đủ, cung ứng kịp thời cho nông dân các loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn sinh trưởng của lúa xuân hiện nay.

MANH THẮNG

ĐẦU TƯ GẦN 80 TỶ ĐỒNG...

(Tiếp theo trang 1)

Mục tiêu đầu tư xây dựng công trình nhằm chống xói lở chân và mái kè, bảo vệ an toàn cho tuyến đê hữu Trà Lý tại các vị trí xây dựng và gia cố củng cố mặt đê bảo đảm an toàn cho việc đi lại trên mặt đê, phục vụ dân cư trong để phát triển kinh tế - xã hội, tạo dòng chảy thuận lợi cho thoát lũ và giao thông thủy... Tổng mức đầu tư của dự án gần 80 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 61 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2019 đến năm 2020.

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

* Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Hiếu, sinh năm 1994, trú tại ấp Tân Thành B, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Đoi, tỉnh Cà Mau về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 2, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh nhận được thư trình báo của một gia đình nạn nhân đi chữa bệnh sự thận tại 1 bệnh viện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và bị 1 đối tượng tự xưng là cán bộ của bệnh viện yêu cầu gửi 100 triệu đồng để làm thủ tục ghép thận. Sau khi nhận được tiền đối tượng tất máy không liên lạc được. Xác định đây là đối tượng lừa đảo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự chỉ đạo các đơn vị tập trung đấu tranh, sau một thời gian điều tra, đã xác định đối tượng lừa đảo là Nguyễn Trọng Hiếu.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận, cuối tháng 2/2019 do bị bệnh, quá trình điều trị có vay tiền của nhiều người dẫn tới không có khả năng chi trả nên Nguyễn Trọng Hiếu có tìm hiểu trên mạng internet thì thấy có quảng cáo "Hiến ghép thận có hậu tạ cao". Hiếu đã nhờ người mua sim rác để liên hệ với gia đình bị hại xưng là cán bộ bệnh viện có thể giúp bệnh nhân ghép thận với chi phí 100 triệu đồng, sau khi nhận được tiền Hiếu đã dùng tiền xài cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

* Chiều ngày 11/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hào, sinh năm 1996, trú tại xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, lợi dụng việc nhiều người có nhu cầu mua khẩu trang y tế do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đối tượng Hào đã lập tài khoản facebook mang tên "Hào Culi" để bình luận vào bài đăng của những người có nhu cầu mua khẩu trang là bản thân có khẩu trang bán. Ngày 9/2/2020, anh Đào Văn H, sinh năm 1988 ở huyện Quỳnh Phụ đã liên lạc với Nguyễn Văn Hào để hỏi mua khẩu trang. Sau khi thống nhất giá cả, từ ngày 8 đến ngày 10/2/2020, anh H đã 4 lần chuyển tiền vào tài khoản của Hào với tổng số tiền 45 triệu đồng để mua 18 thùng khẩu trang y tế. Nhưng đến hẹn giao hàng thì Hào không chuyển khẩu trang cho anh H như đã hẹn và tất máy điện thoại.

Tại cơ quan điều tra, Hào đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Từ vụ án trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi mua hàng qua mạng cần nêu cao cảnh giác, tìm hiểu rõ thông tin của chủ tài khoản, qua đó tránh việc bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

CÔNG AN HUYỆN VŨ THỤ
Tạm giữ đối tượng gây tai nạn giao thông nghiêm trọng bỏ trốn

Ngày 11/3, lãnh đạo Công an huyện Vũ Thư cho biết: Sau một thời gian điều tra, đơn vị đã tạm giữ Lê Đức Trọng, sinh năm 1983, trú tại xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) là đối tượng gây tai nạn nghiêm trọng rồi lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước đó, vào hồi 4 giờ 45 phút ngày 6/3/2020, Lê Đức Trọng điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 17C-064.06 trên đường tránh S1 hướng Thái Bình - Nam Định, khi đến khu vực giao nhau với đường 220C địa phận thôn Huyền Sỹ, xã Minh Quang (Vũ Thư) đã gây tai nạn với bà Nguyễn Thị H, trú tại thôn Tân Quán, xã Tân Bình (thành phố Thái Bình) đang đi bộ sang đường. Hậu quả bà H chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, Trọng lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện Công an huyện Vũ Thư đã tạm giữ đối tượng và phương tiện để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN TÙNG